

BÁC SĨ ĐOÀN THÚY BA - NGƯỜI LÃNH ĐẠO DÀNH NHIỀU TÂM HUYẾT CHO SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI NGÀNH Y TẾ VÀ KẾT HỢP QUÂN DÂN Y

BS. NGUYỄN NGỌC BÍCH

Thầy thuốc Nhân dân Đoàn Thúy Ba - Anh hùng Lao động, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế - tên khai sinh là Đoàn Hồng Hoa. Bà sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại xã An Thới, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.

Năm 1947, khi mới 17 tuổi, cô gái đẹp người đẹp nét Đoàn Hồng Hoa đã hăng hái tham gia các hoạt động do Chính quyền cách mạng và Đội du kích xã An Thới chỉ đạo. Hơn một năm sau đó, bà được chọn đi học lớp đào tạo y tá do Sở Y tế Nam Bộ tổ chức, rồi phục vụ ở Ban quân y Trung đoàn 9, Phân Liên khu miền Tây Nam Bộ. Trong thời gian này, bà kết hôn với một cán bộ cấp đại đội trưởng thuộc Trung đoàn 9. Khi con gái đầu lòng mới 2 tháng tuổi, chồng bà hi sinh trong một trận chống càn. Nén đau thương, bà vừa nuôi con, vừa hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc thương binh, bệnh binh. Con gái được 3 tuổi, bà gửi con về quê nhờ ông bà ngoại nuôi dưỡng, chăm sóc để tiếp tục công tác. Ngày 08/02/1955, bà cùng các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 (gồm Tiểu đoàn 307, bộ đội địa phương tỉnh Bến Tre) lên con tàu mang tên Kalininski do Ba Lan viện trợ, chào tạm biệt đồng bào địa phương dọc sông Chác Băng, rồi sông Ông Đốc, lên đường tập kết ra Bắc.

Cuối năm 1955, bà được chọn đi học khóa đào tạo y sĩ đầu tiên do Bộ Y tế tổ chức. Sau khi ra trường, bà công tác tại Đoàn chuyên gia Liên Xô (cũ), Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng. Năm 1962, Bộ Y tế mở lớp đào tạo bác sĩ ngắn hạn dành cho các y sĩ quê ở một số tỉnh miền Nam, nhằm tăng cường cho Trung ương Cục miền Nam (thường gọi là Miền). Bà được chọn đi học với tên mới là Đoàn Thúy Ba. Nhận bằng tốt nghiệp bác sĩ, bà được Bộ Y tế chọn vào Đoàn cán bộ y tế chi viện cho Ban Dân y Miền (B2). Đây là đoàn "đi B" thứ hai của Bộ Y tế, gồm 29 bác sĩ, 25 y sĩ chuyên khoa, 4 dược sĩ trung cấp. Sau hơn 6 tháng hành quân gian khổ, khó khăn và nguy hiểm trên tuyến đường 559 hoang vu, bà đã có mặt tại Ban Dân y Miền (trực thuộc Trung ương Cục miền Nam).

Những năm đầu, ngoài nhiệm vụ phụ trách Bệnh xá Trung ương Cục, bà đã cùng nhiều đoàn cán bộ thuộc Miền xuống các tỉnh miền Tây Nam Bộ để mở các lớp huấn luyện về y tế, vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh. Năm

1965, ngay sau khi biết tin người cha yêu quý của mình bị lính Mỹ sát hại, bà được lệnh trở về căn cứ Miền ở Tây Ninh, làm Viện trưởng Bệnh viện Hoàng Lệ Kha. Bệnh viện này có chức năng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ trung, cao cấp do Miền quản lý và chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc. Trong những năm công tác tại đây, bà được tiếp xúc với một số nhà báo quốc tế nổi tiếng như Madeleine (Pháp), Burchett (Úc), Valesa (Ba Lan), diễn viên điện ảnh Jan Fonda (Mỹ) khi họ đến thăm vùng giải phóng Tây Ninh. Hình ảnh người nữ thầy thuốc căn cứ Miền giản dị mà kiên cường đã mang đến nhiều ấn tượng tốt đẹp trong cách nhìn của các nhà báo quốc tế. Bà còn được mời dự hội nghị ba nước Đông Dương tổ chức tại Phnom Pênh, được gặp và nói chuyện với Hoàng thân Norodom Shihanuc bằng tiếng Pháp. Vị Hoàng thân của đất nước Chùa Tháp rất trân trọng và có ấn tượng tốt về bà.

Năm 1973, sau khi tham dự Hiệp định Paris về Việt Nam, bà được ra miền Bắc chữa bệnh, rồi được bổ túc chuyên môn tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Khi đất nước thống nhất, bà là một trong những cán bộ y tế vào Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất. Bà công tác tại Bệnh viện Vi Dân (nay là Bệnh viện Thống Nhất). Sau đó, được Bộ Y tế cử đi học tại Hà Lan. Về nước, bà được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại thời điểm đó, Bệnh viện Chợ Rẫy nói riêng và y tế các tỉnh phía Nam nói chung còn gặp vô vàn khó khăn, thiếu thốn. Trên cương vị là Phó Giám đốc, bà đã đề xuất nhiều biện pháp hữu hiệu nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, điều hành, tạo nguồn cung ứng thuốc và các trang thiết bị phục vụ khám - chữa bệnh, khắc phục tình trạng cơ sở hạ tầng của bệnh viện đang trên đà xuống cấp; đưa ra nhiều giải pháp nhằm cải thiện đời sống cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện.

Năm 1985, bác sĩ Đoàn Thúy Ba được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế thường trực ở phía Nam. Đồng thời, bà còn là Ủy viên Ban chỉ đạo Chương trình y tế cấp Nhà nước, chỉ đạo công tác y tế của các ngành Dầu khí, Thủy điện, Cao su và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trong những năm nắm giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Y tế, ngoài việc chỉ đạo xây dựng các cụm dân cư, thành lập

nhiều trạm y tế cấp xã, phường, các bệnh viện cấp quận, huyện, bà còn tổ chức khai khẩn các khu vực còn hoang hóa để trồng lúa.

Khi ngành Y tế được Chính phủ cho phép làm dịch vụ y tế, bà đã mạnh dạn chỉ đạo các bệnh viện vừa từng bước củng cố cơ sở vật chất, vừa mua sắm thêm các trang thiết bị y tế hiện đại, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ sức khỏe Nhân dân và từng bước thực hiện các dịch vụ y tế. Bà đề xuất Bộ Y tế cho phép các bệnh viện làm thí điểm mở các phòng khám bệnh ngoài giờ, mở phòng khám chuyên sâu phục vụ các đối tượng có nhu cầu, tổ chức căng-tin bán các mặt hàng thiết yếu phục vụ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Bà đề xuất Bộ Y tế cho phép xây dựng Trung tâm Nuôi trồng và phát triển dược liệu ở tỉnh Tiền Giang, với diện tích trên 2.000 héc-ta, trồng cây trà trà gió. Trên cương vị Thứ trưởng, bằng sự năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, bà đã trở thành cầu nối gắn kết các bệnh viện cấp tỉnh, thành phố với các bệnh viện cấp huyện, quận, tạo sự đồng thuận cao giữa các bệnh viện trung ương và các bệnh viện khu vực.

Với quê hương Bến Tre, bác sĩ Đoàn Thúy Ba có nhiều đóng góp to lớn, được Nhân dân, chính quyền và các thế hệ thầy thuốc ghi nhận, biết ơn. Năm 1985, Bến Tre là một trong số ít các tỉnh miền Tây Nam Bộ thuộc diện nghèo, chậm phát triển. Cũng như các ngành nghiệp vụ khác, ngành Y tế của tỉnh gặp nhiều lúng túng, vướng mắc. Đời sống Nhân dân còn túng thiếu nên dịch bệnh thường xuyên phát sinh, gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe cộng đồng, trong đó nổi bật là dịch bệnh sốt rét. Có những thời điểm tỉnh có hàng chục ngàn ca bệnh sốt rét, gây tử vong hàng trăm người. Lãnh đạo tỉnh và ngành Y tế Bến Tre đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục, song tình hình bệnh sốt rét vẫn ở mức đáng lo ngại. Trên cương vị là Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế, ngoài việc bàn bạc với lãnh đạo tỉnh và chỉ đạo ngành Y tế tỉnh Bến Tre về các giải pháp ngăn chặn dịch sốt rét, bà còn chỉ đạo các đơn vị đầu ngành Y tế ở phía Nam tập trung nguồn lực và nhân lực, trực tiếp giúp Sở Y tế Bến Tre trong nhiệm vụ phòng chống dịch sốt rét, phát động phong trào vệ sinh phòng bệnh trong toàn tỉnh. Trong đó, chú trọng đúng mức đến các biện pháp diệt muỗi, cải tạo môi trường, tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia, tự giác thực hiện và ủng hộ các biện pháp phòng chống sốt rét do Sở Y tế tỉnh đề xuất.

Cho đến nay, bác sĩ Song Vũ (Phó giám đốc Sở Y tế Bến Tre giai đoạn 1987-2007) còn nhớ rất rõ những chỉ đạo của Thứ trưởng Đoàn Thúy Ba đối với ngành Y tế tỉnh nhà. Ông kể "...*Trước thực trạng dịch sốt rét hoành hành ở tỉnh Bến Tre một cách nghiêm trọng, chị Thúy Ba rất trầm trồ. Chị*

thường về tỉnh, lúc thì dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Y tế, lúc thì về một mình để chỉ đạo và nắm tình hình tiến triển của dịch. Bằng uy tín cá nhân và sự năng động sáng tạo, chị Ba đã dành cho tỉnh Bến Tre 4 dự án lớn: Dự án Việt - Úc; Dự án UNFTA; Dự án Y tế nông thôn và Dự án Đồng bằng sông Cửu Long. Bốn dự án này đã mở ra điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển về cơ sở vật chất y tế; thúc đẩy mạnh mẽ công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; tạo cơ sở vật chất, kĩ thuật phục vụ cho nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho các bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện khu vực và hỗ trợ công tác đào tạo, huấn luyện nguồn nhân lực y tế tuyến huyện và các bệnh viện tuyến tỉnh. Bốn dự án quan trọng này được lãnh đạo tỉnh và Sở Y tế Bến Tre coi là những cú "huých" để ngành Y tế Bến Tre đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả điều trị người bị bệnh. Ngoài các dự án dành cho tỉnh Bến Tre, chị Ba còn kiến nghị và được Bộ Y tế chấp nhận cho tỉnh Bến Tre xây dựng thêm bệnh viện đa khoa ở Cù Lao Minh..."

Không chỉ tâm huyết với sự phát triển của ngành Y tế các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Thứ trưởng Đoàn Thúy Ba còn dành nhiều tâm huyết cho công tác kết hợp quân dân y. Ngay từ khi còn làm Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, bà đã quan tâm tìm hiểu về ngành Quân y nói chung và quân y Quân khu 7, Quân khu 9 nói riêng. Bà biết rất rõ các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu ở chiến trường K và những đơn vị thuộc Quân khu 9 chiến đấu ở khu vực Tà Xanh, nơi có dịch sốt rét lưu hành nặng nhất Campuchia với tỉ lệ tử vong cao do sốt rét ác tính đã và đang chịu đựng nhiều khó khăn, gian khổ, thiếu thốn về vật chất và tinh thần. Là một bác sĩ đã gắn bó nhiều năm với Bệnh viện Hoàng Lê Kha (đứng chân ở xóm Rẫy, thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh - khu vực có tỉ lệ nhiễm bệnh sốt rét cao nhất chiến trường B2), bà thấu hiểu những tác hại của bệnh sốt rét đối với sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ. Vì vậy, khi được trên cho phép, bà và bác sĩ Trịnh Kim Ảnh - Giám đốc Bệnh viện - đã dẫn đầu đoàn cán bộ của Bệnh viện Chợ Rẫy sang thăm, giúp đỡ các đơn vị ở khu vực Tà Xanh. Sau chuyến đi dài ngày đó, bà đề xuất với Ban Giám đốc Bệnh viện trích quỹ hàng chục triệu đồng (số tiền rất lớn bấy giờ) để mua hàng chục nghìn viên thuốc sốt rét loại tốt, cùng huyết tương, dịch truyền quý hiếm gửi tặng quân y Sư đoàn 330 hỗ trợ việc cấp cứu và điều trị sốt rét ác tính, sốt rét dai dẳng gây suy kiệt cơ thể, sốt rét đái huyết cầu tố.

Tháng 12/1985, Cục Quân y mở hội nghị phòng chống sốt rét trên chiến trường K tại tỉnh Xiêm Riệp. Trên cương vị là Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế, bà dẫn đầu đoàn cán bộ gồm nhiều giáo sư,

chuyên viên phụ trách các bệnh viện và Phân viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng phía Nam sang dự hội nghị. Tại hội nghị quan trọng này, bà đã đưa ra một số giải pháp hữu hiệu, góp phần cùng Cục Quân y xác định rõ chiến lược toàn diện chống bệnh sốt rét. Sau hội nghị, bà kiến nghị Bộ Y tế chi viện kịp thời cho Mặt trận 779, Mặt trận 979 nhiều thuốc, hóa chất, vật tư y tế, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng chống sốt rét trị giá hàng trăm triệu đồng.

Tháng 7/1987, Bộ Chính trị (Khóa VI) ra Nghị quyết số 02/NQ-TU về nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng công tác y tế quân sự địa phương của các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố và các quận, huyện. Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ra Chỉ thị số 109/CT về công tác y tế quân đội. Đây là những vấn đề mới về chiến lược bảo vệ vững chắc an ninh, chính trị Tổ quốc trong tình hình mới, mở ra bước đi đầu tiên trong việc thể chế hoá công tác kết hợp quân dân y trong sự nghiệp đổi mới của ngành Y tế. Vì vậy, hai Bộ Y tế - Quốc phòng đã nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong 2 ngày 28 và 29 tháng 3/1989, Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng tổ chức thành công Hội nghị Y tế quân sự địa phương các tỉnh phía Nam tại tỉnh Tiền Giang. Bác sĩ Đoàn Thúy Ba - Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thảo - Cục trưởng Cục Quân y đồng chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, trên cương vị lãnh đạo ngành Y tế, bà yêu cầu các đại biểu quân y và dân y phải thống nhất nhận thức, quán triệt tốt Nghị quyết số 02/NQ-TU của Bộ Chính trị. Bà nêu rõ quan điểm "...nếu không quán triệt tốt nội dung của Nghị quyết 02, thì sẽ không tiếp thu được các văn kiện khác...". Sau hội nghị Tiền Giang, bà đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Y tế ở khu vực phía Nam chủ động và tích cực kết hợp với quân y các khu phía Nam trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ y tế - quân sự ở từng địa phương.

Cuối năm 1988, đoàn cán bộ của Cục Quân y do Đại tá bác sĩ Đỗ Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Quân y dẫn đầu và đoàn cán bộ thuộc Bộ Y tế do Thứ trưởng Đoàn Thúy Ba dẫn đầu đã làm việc với Ủy ban Nhân dân các tỉnh thuộc Quân khu 7 và Quân khu 9, về việc đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe cho một số đơn vị quân tình nguyện Việt Nam đã rút về nước, chú trọng đúng mức đến việc chăm sóc những cán bộ, chiến sĩ bị bệnh sốt rét. Trong thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất để đón các đơn vị quân tình nguyện trên chiến trường K rút về nước, bà chỉ đạo ngành Y tế các tỉnh thuộc các Quân khu 5, 7 và 9 tích cực và chủ động hỗ trợ nguồn nhân lực, vật lực để chia sẻ khó khăn với ngành Quân y. Những chỉ đạo tích cực, sát sao của bà đã góp phần đáng kể vào thắng lợi của ngành Quân y trong

nhiệm vụ phục vụ các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia rút về nước năm 1989.

Những chỉ đạo mang tầm chiến lược, có hiệu quả cao, thiết thực trong ngành Y tế và những nỗ lực trong chỉ đạo công tác kết hợp quân dân y của bà được Nhà nước trân trọng, đánh giá cao. Bà được Nhà nước ta lần lượt trao tặng danh hiệu cao quý: Thầy thuốc Nhân dân (năm 1997) và Anh hùng Lao động (năm 2000).

Trong cuộc sống đời thường, bác sĩ Đoàn Thúy Ba luôn được các vị lãnh đạo tin tưởng, quý mến; được đồng chí, đồng nghiệp và bạn bè gần gũi, trân trọng. Bởi bà không chỉ là người phụ nữ có trái tim nhân hậu, bao dung, mà còn luôn giữ lối sống giản dị, lành mạnh, trung thực, thẳng thắn, luôn tận tâm, tận sức với việc chung và quan tâm sâu sắc đến từng đồng nghiệp, cộng sự, người bệnh; đặc biệt, với những người có hoàn cảnh khó khăn. Những năm nghỉ hưu, bà vẫn duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe, đọc sách báo, nghiên cứu tài liệu, ghi chép tỉ mỉ những vấn đề cần quan tâm. Trong nhiều lần trao đổi với chúng tôi về những ngày còn công tác, ánh mắt bà lại ngời sáng lên khi đề cập đến những đổi mới của ngành Y tế và sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt động kết hợp quân dân y. Rất ít nhắc đến các thành tích cá nhân mình đã đạt được, bà thường đề cao những đóng góp của những đồng nghiệp, cộng sự. Bà luôn trầm trồ, mong muốn cán bộ y tế các thế hệ sẽ tiếp nối truyền thống, phát triển ngành Y tế nước nhà vươn lên ngang tầm khu vực và quốc tế, tích cực góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và bộ đội.

Ngày 25/5/2022, Thầy thuốc Nhân dân, Anh hùng Lao động Đoàn Thúy Ba trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 93. Bác sĩ Đoàn Thúy Ba về cõi vĩnh hằng, nhưng hình ảnh người lãnh đạo Bộ Y tế dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp đổi mới ngành Y tế và kết hợp quân dân y sẽ còn được nhiều thế hệ nhắc đến với tấm lòng trân quý, như lời phát biểu của cố Bộ trưởng Bộ Y tế Đỗ Nguyên Phương trong buổi lễ đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động của bác sĩ Đoàn Thúy Ba: "...Tất cả những ai đã từng một lần được tiếp xúc, được làm việc với chị Ba đều nhận thấy ở chị sự quan tâm và tình cảm đậm ấm như đối với người thân trong gia đình. Chị Ba còn là hạt nhân đoàn kết, là nơi để mọi người tâm sự ngay cả khi chị không còn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế...".

Hình ảnh người phụ nữ Bến Tre kiên trung, dịu hiền, đẹp người lại đẹp nét ấy sẽ còn in đậm trong tâm tư, tình cảm của nhiều thế hệ thầy thuốc quân dân y và trong tâm khảm nhiều thương binh, bệnh binh, người bệnh đã được bà tận tình cứu chữa, chăm sóc. □

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG QUÂN Y CÁC ĐƠN VỊ (THÁNG 5-6/2022)

- Quân y Quân khu 1 tổ chức giám định y khoa đợt 2/2022 cho thương binh, bệnh binh, quân nhân bị bệnh cần chữa trị dài ngày, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động (61 trường hợp); Kiểm tra công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2022 tại các đơn vị.

- QY QK2 chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh mùa hè; Bảo đảm quân y cho Hội thi Chủ nhiệm phòng không tỉnh, Sư đoàn bộ binh, vùng hải quân năm 2022 do Cục Phòng không lục quân tổ chức (22/5-27/5).

- QY QK3 chỉ đạo Sư đoàn 395 chuẩn bị kiểm tra chương trình Giáo dục đồng nhóm; Kiểm tra công tác phòng, chống nã mô cầu; Phối hợp với Viện Y học phóng xạ và u bướu Quân đội tổ chức tập huấn an toàn bức xạ tại Bệnh viện QY7.

- QY QK7 kiểm tra toàn diện Bệnh viện QY7A; Kiểm tra công tác Giáo dục đồng nhóm tại Sư đoàn 5; Tổ chức tập huấn phòng, chống dịch nã mô cầu cho các đơn vị khu vực phía Nam; Kiểm tra công tác tập huấn cho sĩ quan Quân đội Hoàng gia Campuchia tại Trường Quân sự QK.

- QY QK9 phúc tra quân nhân dự bị ngành y tại 9 tỉnh thuộc QK (Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long) từ 16/5-03/6.

- QY Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bảo đảm quân y cho diễn tập BÐ-22.

- QY QĐ1 tham gia diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ (từ 21-23/6).

- QY Quân chủng Hải quân theo dõi khám giám định sức khỏe thủy thủ tàu ngầm đợt 1/2022 tại Lữ đoàn 189; Bảo đảm quân y cho đoàn Công tác thăm, kiểm tra tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1; Theo dõi chỉ đạo Chương trình Đối tác Thái bình Dương năm 2022 tại Phú Yên; Theo dõi, chỉ đạo, tham gia khám tuyển nguồn thủy thủ tàu ngầm đợt 3 năm 2022 (từ 01-30/6).

- QY Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện khám giám định sức khỏe phi công định kỳ năm 2022 (189 trường hợp).

PHÚC GIÁP

TRAO GIẢI THƯỞNG TUỔI TRẺ SÁNG TẠO TRONG QUÂN ĐỘI LẦN THỨ 22

Chiều 19/5/2022, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong Quân đội lần thứ 22. Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Cùng dự còn có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung

ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và nhiều đại biểu khác.

Những năm qua, được sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, cơ quan khoa học quân sự các cấp, phong trào sáng tạo trẻ trong Quân đội có sự phát triển toàn diện, vững chắc, lan tỏa sâu rộng. Thanh niên Quân đội luôn được tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát huy tài năng, trí tuệ và vai trò xung kích, tiến quân vào khoa học-công nghệ với hàng chục nghìn ý tưởng sáng tạo mỗi năm. Giải thưởng TTST trong Quân đội tiếp tục khẳng định là giải thưởng đặc sắc, riêng có, nơi chấp cánh cho thanh niên Quân đội sáng tạo và cống hiến. Qua 21 năm tổ chức, đã có 5.480 công trình (đề tài, sáng kiến) của hơn 10.000 lượt tác giả tham gia; số lượng công trình tham gia năm sau cao hơn năm trước. Hơn 90% công trình được trao giải đã triển khai ứng dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị, làm lợi cho Quân đội hàng trăm tỉ đồng mỗi năm. Năm 2021 với nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song với khát vọng cống hiến, thanh niên Quân đội xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, nghiên cứu sáng tạo nhiều công trình xuất sắc tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 22, với 686 công trình đến từ 39 cơ quan, đơn vị (tăng 109 công trình so với năm trước). Đối tượng, thành phần tham gia Giải thưởng tiếp tục được mở rộng ở 10 lĩnh vực chuyên ngành. Đại đa số các công trình tham dự Giải thưởng lần này có chất lượng tốt, hiệu quả thiết thực về quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội; nội dung nghiên cứu gắn với thực tế đơn vị, có khả năng phát triển và ứng dụng vào thực tiễn, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Nhiều công trình có hàm lượng trí tuệ cao, góp phần chăm sóc sức khỏe bộ đội và Nhân dân; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử...

Tổng kết Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 22, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia giải thưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chứng nhận trao giải cho 354

công trình, với 24 giải Nhất, 58 giải Nhì, 110 giải Ba, 162 giải Khuyến khích. Trung ương Đoàn tặng Huy hiệu TTST cho tác giả, nhóm tác giả có công trình đoạt giải Nhất. Các đồng chí chủ nhiệm công trình đoạt giải Ba trở lên được xem xét, đề nghị (hoặc bảo lưu thành tích) thăng quân hàm, nâng lương, trước thời hạn, xét nguyên vọng khi tốt nghiệp... Đây là động lực to lớn, động viên, khích lệ thể hệ trẻ Quân đội tiếp tục thể hiện tinh thần, ước mơ, nhiệt huyết, khát vọng nghiên cứu, chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học.

HUY ĐẠI

KHÁM CHỮA BỆNH MIỄN PHÍ GIÚP NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚI VIỆT NAM - CAMPUCHIA

Từ ngày 9-12/5/2022, tại Me Mot, tỉnh Tbông Khmum (Campuchia) và xã Lộc Thạch, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (Việt Nam), Cục Quân y đã phối hợp với một số đơn vị thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia, cấp ủy, chính quyền các địa phương của hai nước, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí giúp Nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia. Đây là một trong những hoạt động chung giữa quân đội 2 nước trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất năm 2022. Sự kiện này có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967-2022), thể hiện trách nhiệm, tình cảm của quân đội hai nước, nhằm tri ân sự giúp đỡ, đùm bọc của Nhân dân và chính quyền địa phương đối với cách mạng, Quân đội hai nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia. Đồng thời cũng là dịp để ngành Quân y Quân đội hai nước giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn và công tác tổ chức quân y.

Tham gia đợt khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí giúp Nhân dân vùng biên giới hai nước có sự góp mặt của đội ngũ thầy thuốc giỏi của Quân y Quân đội Nhân dân Việt Nam (như Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Quân y 7A, 7B, Viện Y học dự phòng Quân đội phía Nam, quân y bộ đội biên phòng...) và Quân y Quân đội Hoàng gia Campuchia (như Bệnh viện Preah ket mealea), với đầy đủ các chuyên khoa (nội khoa, ngoại khoa, xương khớp, tim mạch, tai mũi họng, răng hàm mặt, nhi khoa, sản khoa...) và các trang thiết bị, máy móc y tế hiện đại (X quang, siêu âm, xe xét nghiệm phòng chống dịch cơ động...). Đặc biệt, đoàn tiến hành test nhanh phát hiện SARS-CoV-2, hỗ trợ sàng lọc, phát hiện, cách li và điều trị kịp thời các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, góp phần khống chế dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương.

Tạp chí Y HỌC QUÂN SỰ, SỐ 358 (5-6/2022)

Kết thúc đợt công tác, các thầy thuốc quân y hai nước đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho gần 3.000 lượt người dân hai nước; test COVID-19 cho 100% người dân đến khám; siêu âm, điện tim trên 800 lượt người; chụp X quang kỹ thuật số trên 500 lượt người; khám răng hàm mặt trên 100 lượt người; khám tai mũi họng trên 250 lượt người; khám chuyên khoa nhi cho gần 200 trẻ; khám sản phụ khoa cho gần 150 phụ nữ... Qua thăm khám, đã phát hiện nhiều mặt bệnh và tư vấn cho người dân can thiệp điều trị kịp thời; đặc biệt, nhiều trường hợp được thực hiện tại chỗ một số thủ thuật sản khoa, nha khoa bảo đảm an toàn tuyệt đối.

MINH HOÀI

TỔNG CỤC HẬU CẦN KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐOẠT GIẢI THƯỜNG TUỔI TRẺ SÁNG TẠO TRONG QUÂN ĐỘI

Sáng 07/6/2022, Tổng cục Hậu cần tổ chức Hội nghị gặp mặt, khen thưởng các tác giả, tập thể tác giả có công trình đoạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong Quân đội lần thứ 22. Đồng chí Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Chính ủy Tổng cục Hậu cần chủ trì hội nghị. Tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 22, tuổi trẻ Tổng cục Hậu cần có 35 công trình (11 đề tài, 24 sáng kiến) của 72 tác giả đến từ 14 cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục. Các công trình tập trung nghiên cứu trên 5 lĩnh vực: Hậu cần quân sự (4 công trình); y, dược học quân sự (19 công trình); cơ khí, động lực (10 công trình); công nghệ thông tin (1 công trình); bảo vệ môi trường (1 công trình). Số công trình của tuổi trẻ Tổng cục Hậu cần tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 22 so với lần thứ 21 tăng 13 công trình. Lần đầu, tiên tuổi trẻ Tổng Công ty 28, các Công ty Cổ phần X20, X22, X26 có công trình tham gia giải thưởng. Kết quả có 18/35 công trình đoạt giải (1 công trình đạt giải Nhì; 8 công trình đạt giải Ba; 9 công trình đạt giải Khuyến khích).

Đồng chí Trung tướng Đỗ Văn Thiện bày tỏ vui mừng biểu dương và đánh giá cao các tác giả, nhóm tác giả có công trình đoạt Giải thưởng TTST năm nay. Đồng chí Chính ủy nhấn mạnh, năm nay, Tổng cục có số lượng công trình tham gia lớn, tỉ lệ đoạt giải cao. Các công trình có giá trị thực tiễn đối với công tác bảo đảm hậu cần cho huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong toàn quân. Có được kết quả đó là nhờ sự tâm huyết của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị và sự cố gắng không ngừng của tuổi trẻ Tổng cục trong tham gia nghiên cứu khoa học. Trung tướng bày tỏ mong muốn, trong lần tham gia giải thưởng tiếp theo, tuổi trẻ Tổng cục Hậu cần sẽ đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, cổ vũ, động viên, tạo

điều kiện thuận lợi về thời gian, đầu tư thỏa đáng về cơ sở vật chất, kinh phí cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học. Đối với tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị, cần tích cực học tập, tiếp thu những thành tựu khoa học công nghệ, sắp xếp, bố trí thời gian hợp lý để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa tích cực nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật, tạo ra những đề tài, sáng kiến có giá trị khoa học, đáp ứng thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Với kết quả tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 22, Tổng cục Hậu cần đã trao Bằng khen tặng Bệnh viện Quân y 105 và 9 tác giả, tập thể tác giả có công trình đoạt giải Nhì, giải Ba; trao Giấy khen tặng 9 tác giả, tập thể tác giả có công trình đoạt giải Khuyến khích.

ĐẶNG HUY

CỤC QUÂN Y TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Chiều ngày 04/7/2022, Cục Quân y tổ chức hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Thiếu tướng GS.TS. Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Quân y, chủ trì hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2022, Cục Quân y đã chủ động bám sát các nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch của trên, nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác quân y, bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Cơ quan đã chủ động tham mưu, đề xuất cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần một số nội dung công tác quân y phù hợp trong giai đoạn hiện nay, nhất là về phòng, chống dịch COVID-19; Tích cực nâng cao chất lượng phòng chống dịch bệnh, công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội ổn định (tỉ lệ quân số khỏe toàn quân đạt 98,86%); thực hiện tốt công tác huấn luyện, nghiên cứu khoa học và đối ngoại quân y; Cơ quan, đơn vị duy trì tốt phong trào thi đua quyết thắng, tình hình chính trị tư tưởng ổn định, đoàn kết, thống nhất; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, bảo đảm an toàn tuyệt đối...

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ ngành Quân y 6 tháng cuối năm, Cục Quân y xác định duy trì thực hiện nghiêm các chế độ quân y sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo quân y các đơn vị thực hiện tốt công tác bảo đảm quân y cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất, đặc biệt ưu tiên nhiệm vụ bảo đảm quân y bảo vệ chủ quyền biển đảo; tham gia diễn tập tác chiến chiến lược trên hướng chiến trường miền Trung; Tiếp tục triển khai phòng chống dịch COVID-19, tiêm vắc-xin mũi 4 và sẵn sàng hỗ trợ địa phương tiêm vắc-xin khi có yêu cầu; Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa quân y Việt Nam với quân y các nước trong khu vực và trên

thế giới theo chủ trương, quy chế đối ngoại của Bộ Quốc phòng; Triển khai thực hiện toàn diện các hoạt động dân số gia đình và trẻ em về việc hỗ trợ gia đình hiếm muộn, vô sinh, hỗ trợ trẻ em phẫu thuật lớn, trẻ em con liệt sĩ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo; Nâng cao chất lượng Tạp chí Y học Quân sự, đề xuất tạp chí điện tử và tiến tới có chỉ số DOI; Đẩy mạnh thi đua xây dựng “Đơn vị quân y 5 tốt” gắn với phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” trong toàn ngành...

Tại Hội Nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Trường Giang đã thừa ủy quyền Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Giang, Phó Cục trưởng Cục Quân y; trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Viện Y học dự phòng Quân đội; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Kho 706 và các đồng chí có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

HUY ĐẠI

CỤC QUÂN Y TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CHUYÊN ĐỔI SỐ NĂM 2022

Sáng 03/6/2022, Cục Quân y đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2022. Dự hội nghị có các đại biểu chỉ huy Cục và các phòng/ban/đơn vị thuộc Cục Quân y, Chỉ huy Bệnh viện Quân y 354 và Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel... Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Quân y chủ trì hội nghị.

Cục Quân y thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số nhằm từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ quản lý, chỉ đạo, điều hành, tự động hóa chỉ huy; củng cố xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ của cơ quan, đơn vị; làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện nhiệm vụ chuyển đổi số những năm tiếp theo. Trong đó, tập trung hoàn thiện quy trình chỉ huy, điều hành quản lý của Cục Quân y trong thực hiện các nhiệm vụ trên môi trường mạng; 100% lịch công tác và các văn bản trao đổi ý kiến nội bộ Cục thực hiện bằng phương thức điện tử; hoàn thành rà soát phần mềm nghiệp vụ và nhu cầu trang thiết bị công nghệ thông tin; từng bước hoạch định chiến lược xây dựng phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số của Cục Quân y, ngành Quân y...

Kết luận hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Trường Giang biểu dương cơ quan, đơn vị đã tích cực chuẩn bị cho nhiệm vụ chuyển đổi số của Cục Quân y năm 2022. Để triển khai, thực hiện kế hoạch chuyển đổi số đạt kết quả tốt, đúng tiến độ, đồng chí Cục trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm kế hoạch của

Tạp chí Y HỌC QUÂN SỰ, SỐ 358 (5-6/2022)

Tổng cục Hậu cần về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số trong Tổng cục Hậu cần; quán triệt, triển khai nhiệm vụ trọng trọng tâm và xây dựng kế hoạch chi tiết chuyển đổi số năm 2022 của Cục Quân y...

H.Đ

**VIỆN PHÁP Y TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM
60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐƠN VỊ**

Sáng 12/5/2022, Viện Pháp y Quân đội tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (14/5/1962-2022) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Nhật Tân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Hội Pháp y học Việt Nam...

Viện Pháp y Quân đội - tiền thân là Phòng Pháp y Quân đội, thành lập ngày 14/5/1962. Ngày 09/4/1988, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Phòng Pháp y Quân đội được đổi tên và tổ chức thành Viện Pháp y Quân đội (trực thuộc Cục Quân y). 60 năm qua, từ những ngày đầu thành lập trong bối cảnh cả nước ta đang tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy gian khổ, hi sinh; triển khai làm việc trong điều kiện hết sức khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, lực lượng cán bộ mỏng, song bằng bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Viện Pháp y Quân đội đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, phục vụ đắc lực cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, tích cực góp phần mang lại trật tự, công bằng cho xã hội. Luôn quán triệt tốt phương châm “kịp thời, khách quan, trung thực, chính xác”, Viện Pháp y Quân đội đã giám định hàng chục vạn trường hợp theo trưng cầu của các cơ quan tố tụng hình sự trong và ngoài Quân đội, trong đó nhiều trường hợp tái giám định phức tạp, giúp cơ quan tố tụng nhanh chóng tìm ra thủ phạm, xét xử đúng người, đúng tội, tạo được uy tín cao với cơ quan điều tra xét xử và giữ vững niềm tin với Nhân dân. Viện cũng thực hiện nhiệm vụ giám định trên hồ sơ, tài liệu, tang vật và thực hiện các xét nghiệm bổ sung ở tất cả các loại hình giám định, không có trường hợp nào phải giám định lại hoặc dẫn tới khiếu kiện. Viện còn thực hiện các giám định ngoài tư pháp theo yêu cầu, nổi bật như giám định nhận dạng hài cốt liệt sĩ, qua đó đã xác định danh tính hàng trăm hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Viện Pháp y Quân đội luôn quan tâm đến công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ; biên soạn tài liệu chuyên ngành pháp y phục vụ công tác giám định pháp y và nghiên cứu khoa học. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong suốt 60 năm qua, Viện Pháp y Quân đội

đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Chiến công hạng Nhì (năm 2002), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (năm 2007), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (năm 2012). Chỉ từ năm 2012 đến nay, đơn vị đã nhiều lần được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2016 và 2022), Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (năm 2016 và 2017), danh hiệu Đơn vị Quyết thắng (liên tục từ năm 2015-2019)...

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Nhật Tân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần đánh giá cao những thành tích Viện Pháp y Quân đội đã đạt được; đồng thời, biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên Viện trong công tác giám định. Thiếu tướng yêu cầu Viện trong những năm tiếp theo phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện ý đức, tập trung nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, áp dụng thành tựu tiên tiến trong giám định pháp y; thực hiện tốt các phong trào thi đua; đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Thiết thực hoạt động chào mừng ngày truyền thống đơn vị, trước đó (ngày 11/5), Viện đã tổ chức hội thảo khoa học pháp y, với nhiều báo cáo khoa học tham gia của các đơn vị, như Bộ môn Pháp y (Trường Đại học Y Hà Nội), Viện Pháp y Quốc gia, Trung tâm Pháp y thành phố Hồ Chí Minh... Nhân dịp này, Viện Pháp y Quân đội vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen.

ĐẶNG HUY

**VIỆN Y HỌC PHÓNG XẠ VÀ U BƯỚU
QUÂN ĐỘI TỔ CHỨC CÁC LỚP TẬP HUẤN
AN TOÀN BỨC XẠ**

Trong hai ngày 02 và 03/6/2022, tại Bệnh viện Quân y 7 (Quân khu 3), Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội (Cục Quân y) đã tổ chức lớp tập huấn an toàn bức xạ nhằm bổ túc, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hơn 40 cán bộ, nhân viên quân y các đơn vị thuộc Quân khu 3, đang công tác ở các vị trí liên quan tới an toàn bức xạ (chẩn đoán hình ảnh, phụ trách an toàn bức xạ).

Lớp tập huấn được các giảng viên đến từ Viện Y học phóng xạ và u bướu Quân đội, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân truyền đạt những kiến thức về an toàn bức xạ, như các khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa; tương tác của bức xạ gamma và tia X với vật chất; cách ghi, đo bức xạ; hiệu ứng sinh học của bức xạ, bảo vệ chống chiếu xạ ngoài;

tổng quan về công tác ứng phó y tế sự cố bức xạ hạt nhân; bảo đảm an toàn bức xạ trong X quang chẩn đoán y tế; quản lý chất thải phóng xạ; bảo đảm an toàn bức xạ trong y học hạt nhân... Đồng thời, truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm cho cán bộ, nhân viên phụ trách an toàn bức xạ, như tổ chức quản lý an toàn bức xạ tại cơ sở, hướng dẫn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở và khai báo, cấp phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ... Kết thúc tập huấn các học viên đều được đánh giá, kiểm tra kiến thức và cấp chứng nhận tập huấn.

Với cùng nội dung, trong năm 2022, Viện Y học phóng xạ và u bướu Quân đội sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn tại một số đơn vị trong toàn quân hỗ trợ các đơn vị quân y có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên trách đạt được các tiêu chuẩn nghiệp vụ về an toàn bức xạ theo quy định của Bộ Khoa học-Công nghệ và Bộ Y tế, nâng cao chất lượng phục vụ sức khỏe bộ đội và Nhân dân.

ĐỨC MINH

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH CỤC QUÂN Y LẦN THỨ VIII (2022-2027)

Trong 2 ngày gày 07 và 08/6/2022, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cục Quân y lần thứ VIII (2022-2027) đã diễn ra với sự tham gia của 60 đại biểu, đến từ 7 tổ chức đoàn cơ sở trực thuộc.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Cục Quân y, cấp ủy, chỉ huy, chính trị viên, cơ quan chính trị, trợ lý chính trị các cấp, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong Cục Quân y đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội lần thứ VII đề ra. Nhiều mô hình hoạt động, phần việc do đoàn viên, thanh niên đảm nhiệm có hiệu quả rõ nét, tích cực góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đơn vị, nổi bật như “Buồng bệnh thanh niên”, “Nhà kho thanh niên”, “Nhà kho văn hóa, nhân viên văn hóa”, “Hàng chờ xe, không để xe chờ hàng”, “Kho hàng tự quản”... Đoàn viên, thanh niên Cục Quân y đã thực hiện hàng nghìn ngày công trong phòng, chống dịch, phòng chống sốt rét, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường lao động tại các nhà máy, xí nghiệp; thực hiện kiểm nghiệm thuốc, hóa chất, kiểm định trang thiết bị y tế; tiếp nhận, bảo quản, ra lẻ, cấp phát thuốc - vật tư y tế; tổ chức khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân bảo đảm an toàn tuyệt đối; xét nghiệm, giám định pháp y... Cùng với đó, nhiều chuyến xe xuyên Tết, xuyên đêm được các đoàn viên, thanh niên hộ tống đến các đơn vị, các bệnh viện dã chiến của quân đội, kịp thời bảo đảm thuốc, hóa chất, máy, trang thiết bị

y tế. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên không quản ngại gian khổ, xung phong, tình nguyện tham gia vào tuyến đầu chống dịch; vào tâm dịch, hỗ trợ bộ đội, Nhân dân phòng chống dịch bệnh; điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm... góp phần dập tắt nhiều vụ dịch, không để dịch lây lan.

Phát biểu tại đại hội, Đại tá Nguyễn Văn Giang, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Quân y ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của tuổi trẻ Cục Quân y đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời, yêu cầu thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy, chính trị viên, cơ quan chính trị, trợ lý chính trị các cấp chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thanh niên; tiếp tục xây dựng cho đoàn viên, thanh niên có tinh thần trách nhiệm, ý chí chiến đấu cao, động cơ phấn đấu đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tạo môi trường lành mạnh, bổ ích để đoàn viên, thanh niên sáng tạo, cống hiến và trưởng thành. Đồng thời, đội ngũ cán bộ đoàn cần chủ động nâng cao trình độ, nghiệp vụ, phương pháp kỹ năng hoạt động công tác; tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động đoàn phù hợp, bổ ích, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tâm lý tuổi trẻ; tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan các cấp về công tác đoàn và phong trào thanh niên, xây dựng các tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đội ngũ đoàn viên, thanh niên tiếp tục ra sức thi đua, rèn đức, luyện tài, tích cực, chủ động học tập, nâng cao trình độ chính trị, quân sự, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, văn hóa, xã hội; tiếp cận và làm chủ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương mẫu, xung kích đi đầu, dám nhận, dám làm việc mới, việc khó của đơn vị. Qua đó, thúc đẩy công tác đoàn và phong trào thanh niên Cục Quân y có bước phát triển mới, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Cục Quân y kiên định, trí tuệ, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cục Quân y lần thứ VIII đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể của công tác đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn 2022-2027.

ĐẶNG HUY ĐẠI

CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ

Hỏi: Quân nhân được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả các chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KB-CB) ngoài phạm vi hưởng BHYT trong trường hợp nào?

Trả lời: Điều 7, Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 20/6/2016 quy định quân nhân được quỹ BHYT chi trả các chi phí KB-CB ngoài phạm vi hưởng của BHYT trong các trường hợp sau:

1. KB-CB đúng quy định (đúng nơi đăng kí ban đầu, đủ thủ tục hoặc chuyển tuyến đúng quy định hoặc KB-CB trong trường hợp cấp cứu).

2. Thuốc, hóa chất phải được cấp phép lưu hành; vật tư y tế có trong danh mục được cấp phép sử dụng; dịch vụ kĩ thuật y tế phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện.

3. Giá dịch vụ kĩ thuật phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giá thuốc, hóa chất, vật tư y tế theo kết quả trúng thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế.

4. Sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kĩ thuật y tế ngoài danh mục thanh toán của BHYT phải được hội chẩn hoặc người đứng đầu cơ sở KB-CB (hoặc người được ủy quyền) kí phê duyệt và lưu trong hồ sơ bệnh án.

Hỏi: Quân nhân đi KB-CB theo yêu cầu có được quỹ BHYT chi trả chi phí KB-CB không?

Trả lời: Khoản 4, Điều 11, Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01/9/2015 của Chính phủ quy định:

Quân nhân KB-CB theo yêu cầu hoặc sử dụng dịch vụ kĩ thuật y tế xã hội hóa tại các cơ sở KB-CB thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí KB-CB trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định; phần chi phí KB-CB theo yêu cầu còn lại do quân nhân tự thanh toán với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Hỏi: Hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT của quân nhân được quy định như thế nào?

Trả lời: Khoản 2, Điều 19, Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01/9/2015 của Chính phủ quy định, hồ sơ thanh toán trực tiếp, gồm:

1. Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp, do quân nhân lập hoặc ủy quyền theo mẫu của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

2. Bản photo thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh về nhân thân.

3. Bản phô-tô giấy ra viện (nếu quân nhân điều trị nội trú) hoặc đơn thuốc, sổ khám bệnh (nếu quân nhân điều trị ngoại trú).

4. Bản chính các chứng từ hợp lệ: hóa đơn mua thuốc, hóa đơn thu viện phí và các chứng từ có liên quan.

Đồng thời, cung cấp số tài khoản ngân hàng của quân nhân hoặc người được ủy quyền (để thanh toán).

Hỏi: Thời gian thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho quân nhân được quy định như thế nào?

Trả lời: Điểm b, khoản 3, Điều 19, Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01/9/2015 của Chính phủ quy định:

Sau 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng phải hoàn thành việc giám định BHYT và thanh toán chi phí KB-CB trực tiếp đối với quân nhân.

Hỏi: Thẻ BHYT cấp cho thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự có thời hạn sử dụng như thế nào?

Trả lời: Khoản 2, Điều 7, Thông tư số 143/2020/TT-BQP ngày 08/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định:

Thời hạn sử dụng thẻ BHYT đối với thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ tương ứng thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

Hỏi: Phạm vi hưởng BHYT đối với quân nhân được quy định như thế nào?

Trả lời: Điều 6, Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 20/6/2016 hướng dẫn thực hiện BHYT đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu quy định cụ thể phạm vi hưởng BHYT đối với quân nhân như sau:

1. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kì và sinh con.

2. Không áp dụng giới hạn tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kĩ thuật y tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. Chi phí KB-CB ngoài phạm vi được hưởng BHYT gồm: thuốc, hóa chất, vật tư y tế được phép lưu hành tại Việt Nam và dịch vụ kĩ thuật y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Chi phí vận chuyển trong trường hợp cấp cứu hoặc vượt khả năng chuyên môn phải chuyển tuyến điều trị. □

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA TUỔI TRẺ CỤC QUÂN Y



Viện Y học dự phòng Quân đội tọa đàm, trao đổi các nội dung, biện pháp phát huy tính xung kích của tuổi trẻ trong rèn luyện, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" (ảnh phải); Tuổi trẻ Viện Y học phóng xạ và u bướu Quân đội triển khai kĩ thuật đốt u tuyến giáp bằng vi sóng, nâng cao chất lượng điều trị bệnh nhân (ảnh trái).



Đoàn viên, thanh niên Kho 706 tham gia đóng gói cơ sở quân y sẵn sàng chiến đấu phục vụ các đơn vị thuộc Quần đảo Trường Sa - DK (ảnh trái); Tuổi trẻ Viện Y học dự phòng Quân đội phía Nam bám sát đơn vị, thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống dịch (ảnh phải).



Đoàn viên, thanh niên Viện Kiểm nghiệm, nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế Quân đội tham gia sản xuất băng BT phục vụ sẵn sàng chiến đấu (ảnh trái); Đoàn viên, thanh niên Kho 708 tham gia hiến máu nhân đạo tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (ảnh phải).